



เอกสารข่าว

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๗ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุพัตน์ ดันยวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการเพื่อให้เกิดการปรองดองและสมานฉันท์ ดังนี้

- **ปฏิรูปด้านการเมือง** เป็นเรื่องที่ต้องทำในระยะยาว รัฐบาลและพรรคการเมืองต้องให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการเมือง คือ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับประชาชนฐานราก และคำนึงถึงสิทธิของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรนำความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทย จนนำมาสู่ข้อเสนอเรื่องการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ โดยในการประชุมของคณะกรรมการเมืองต่าง ๆ ช่วงระหว่างปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ มาประกอบการพิจารณาศึกษา



- **ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม** เป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม คือ “สันติสุขของสังคมที่ยั่งยืน” ที่ประชุมมีความเห็นว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม นอกจากการแก้ไขกฎหมาย การปฏิรูปด้านโครงสร้าง กระบวนการทำงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ควรที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานหนึ่งที่จะทำให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น

- **สื่อสังคมออนไลน์** ที่ประชุมมีความเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อการสร้างความขัดแย้ง ขยายความรุนแรงและสามารถยุติความขัดแย้งได้ ดังนั้น จึงควรนำสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์



นันทิตา วัลลา แก้วสีปลาด /ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ